



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  
เรื่อง ผลงานที่บุคคลส่งประเมิน

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้พิจารณาเห็นชอบให้ผู้ครองตำแหน่ง  
ที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นได้จากระดับเริ่มต้นของสายงาน เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรง  
ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จำนวน 1 ราย คือ นางธัญญารัตน์ จันทร์แก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส่งผลงานเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ  
ตำแหน่งเลขที่ อ. 19 สังกัดเดิมได้ ตามชื่อผลงาน สัดส่วนของผลงานส่วนที่ตนเองปฏิบัติและรายชื่อผู้ร่วมจัดทำ  
ผลงาน ดังนี้

1. ชื่อผลงาน

**ลำดับที่ 1** การดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2559  
(e-Auction) ผ่านระบบ (Electronic Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 1

สัดส่วนของผลงานที่ส่วนที่ตนเองปฏิบัติ รายชื่อผู้จัดทำ นางธัญญารัตน์ จันทร์แก้ว 100%

**ลำดับที่ 2** กระบวนการบริหารพัสดุในสถานศึกษา

สัดส่วนของผลงานที่ส่วนที่ตนเองปฏิบัติ รายชื่อผู้จัดทำ นางธัญญารัตน์ จันทร์แก้ว

2. ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูผู้ปฏิบัติงานพัสดุในสถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 3

การนี้ หากผู้ใดตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแล้ว ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของผู้ที่ขอรับการประเมิน  
ขอให้ดำเนินการทักท้วงเป็นเอกสารที่ระบุชื่อผู้ทักท้วง ภายในกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศนี้  
โดยยื่น ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โดยสำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นโดยเร็ว หากพบว่าข้อมูลทักท้วงมีมูล  
จะดำเนินการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 เรื่อง มาตรการในการ  
ป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติบุคคลและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล  
แต่ถ้าตรวจสอบแล้ว มีหลักฐานว่าข้อทักท้วงนั้นเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริต ก็จะดำเนินการสอบสวนผู้ทักท้วง  
เพื่อหาข้อเท็จจริงและดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. 2559